



สัปดาห์เล่า

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2018



ครอบครัว

รากฐานของพระศาสนจักร



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งชุมชนคริสตชน



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 ปีที่ 52 ฉบับที่ 2831

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ปี B

พระวาจา (ยน.15:1-8)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "เราเป็น
เถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้าน
ใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย กิ่งก้านใด
ที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิด เพื่อให้เกิดผลมากขึ้น
ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน
ทั้งหลาย จงดำรงอยู่ในเราเถิด ดังที่เราดำรงอยู่ในท่าน
กิ่งก้านเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นฉันใด
ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้น
เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา
และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา
ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในเรา ก็จะถูก
โยนทิ้งไปข้างนอกเหมือนกิ่งก้าน และจะเหี่ยวแห้งไป
กิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟและถูกเผา ถ้าท่าน
ทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน
ท่านอยากได้สิ่งใด ก็จงขอเถิด และท่านจะได้รับ พระบิดา
ของเราจะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ เมื่อท่านเกิดผลมาก
และกลายเป็นศิษย์ของเรา"

คุณพิมพ์ใจ เทียนทอง ..สร้างอุทิศแด่..

โยเซฟ จี๊ แจจิว (ครบ 10 ปี)

พริ้งฉีกก พยอม ทิวากร (ครบ 23 ปี)

ดอมินิก พีระพล เทียนทอง (ครบ 14 ปี)

หัวข้อ

พระเยซูคริสต์เจ้า บ่อเกิดแห่งชีวิตคริสตชน

ธรรมล้ำลึก

พระคริสต์เจ้าต้นกำเนิดแห่งชีวิต

หัวใจ

ความเชื่อและความรักในองค์พระคริสต์เจ้า

การดำเนินชีวิต

เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าในความเชื่อและความรัก



บทอ่านที่หนึ่ง : - กจ 9:26-31

หลังจากการกลับใจ เปาโลได้อยู่กับบรรดาคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็ม และเทศน์สอนอย่างกล้าหาญ ท่านได้แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกเขา

บทอ่านที่สอง : - 1 ยน 3:18-24

การดำเนินชีวิตในความรัก มิใช่ด้วยคำพูด แต่ด้วยการกระทำและการปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจ้า จะทำให้เราดำรงอยู่ในพระองค์ และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์

พระวรสาร : - ยน 15:1-8

พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราดำรงอยู่ในพระองค์ เหมือนกิ่งก้านที่ติดอยู่กับเถาองุ่น เพื่อเราจะได้เกิดผลมาก และจะได้รับสิ่งที่เราวอนขอจากพระองค์



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2018

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บตุ๊กทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเนบพร	คามิลเลียน	คุณอรพรรณ - คุณนรเสฏฐ์	คุณชุงฮัน	คุณสมพร
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณพิศนัฐ - คุณจีราภรณ์	คุณพงษ์ทิพย์	คุณวลัยลักษณ์
19.00 น.	คุณพ่อวิเชียรแสง	ศักดิ์บุษ	คุณฉชชชัย - คุณพรเลิศ	คุณพรเพ็ญ	คุณจุฑาทิพย์



ใจของเราไม่ต่างอะไรกับห้องที่ว่างเปล่า

เราบรรจุอะไรลงไป

ชีวิตของเราก็เป็นไปตามสิ่งที่บรรจุนั้น





จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



การเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่า ส่วนที่ต้องเกิดดอกออกผลคือ "กิ่งก้าน" (ยน 15:2) ถ้ากิ่งก้านใดไม่เกิดผล มันจะถูกตัดทิ้งเสียจากลำต้น คริสตชนหลายคนเป็นอย่างนั้น บางคนมาร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์เพื่อรับอาหารฝ่ายจิตด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและรับศีลมหาสนิท บางคนอาจมาเพียงเพื่อทำตามกฎข้อบังคับของพระศาสนจักรที่ต้องมาร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ ถ้าไม่มาก็กลัวจะเป็นบาป แต่เมื่อออกจากวัดไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคริสตชนที่เขาเป็นส่วนหนึ่งหรือเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเลย

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือความจริงที่ว่า แม้แต่กิ่งก้านใดที่เกิดผลก็ยังคงถูก "ลิด" (ยน 15:2) คือ ถูกตัดบางส่วนทิ้งไป หรือถูกตกแต่งทำความสะอาด เพื่อว่ามันจะแตกกิ่งใหม่และเกิดผลเพิ่มขึ้นอีก พระเยซูเจ้ายังทรงอธิบายเพิ่มเติมอีกต่อไปว่า กระบวนการถูกลิดหรือทำให้สะอาดนี้ เกี่ยวข้องกับพระวาจาของพระองค์ด้วย "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยน 15:3) เพื่อเราแต่ละคนจะเกิดผลเพิ่มขึ้น เราต้องถูกลิดด้วยการหลีกเลี่ยง ตัดสละชีวิตที่หรูหราฟุ้งเฟ้อ ความสนุกสนาน และความสะดวกสบายฝ่ายโลกที่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของพระวรสาร และในเวลาเดียวกันเราต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าด้วย แน่อน กระบวนการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการภาวนา การปฏิเสศตนเอง และการควบคุมความปรารถนาตามธรรมชาติของตนเองด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งเราต้องไม่ลืมคือ การเกิดผลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวของเราตามลำพัง แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตเป็นหลัก พระเยซูเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า "กิ่งงุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้น" (ยน 15:4) ดังนั้น ผลผลิตใด ๆ ที่ออกมาจากตัวเราจึงเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงกำลังทำงานในตัวเราและผ่านทางตัวเรา แน่อน ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ "ความรัก" ที่เรามีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่า "ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา" (ยน 13:35)

ในบทอ่านที่สองนักบุญยอห์นได้ย้ำความจริงนี้อีกครั้งหนึ่งว่า "นี่เป็นบทบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เรารักกันดังที่พระองค์ทรงบัญญัติให้เรา" (1 ยน 3:23) ความรักดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่

ลมปากเท่านั้น แต่เป็นความรัก “ด้วยการกระทำและด้วยความจริง” (1 ยน 3:18) เมื่อถึงไม่สามารถแยกออกจากลำต้นฉันใด เราก็ไม่สามารถแยกออกจากพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิตได้ฉันนั้น ถ้าเราแยกตัวเองออกจากพระองค์ เราก็คงไม่ต่างจากกิ่งที่หักและตกลงมาจากต้นไม้ มีแต่จะเหี่ยวแห้งไป พระเยซูเจ้าทรงบอกว่า “กิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟและถูกเผา” (ยน 15:6) การแยกตัวดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่ห่างจากพระองค์ฝ่ายกาย แต่เป็นการปฏิเสธที่จะนำแนวทางของพระเยซูเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรา เป็นการปฏิเสธบ่อเกิดแห่งชีวิตซึ่งมีแต่จะนำไปสู่ความตาย

ให้เราแต่ละคนได้พิจารณาไตร่ตรองถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตของเราเป็นพิเศษ เราต้องสำนึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่สามารถแยกออกจากพระองค์ได้ พระองค์ทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่า “ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย” (ยน 15:5) ดังนั้น เราต้องพยายามสุดความสามารถที่จะดำรงอยู่ในพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งและศูนย์กลางชีวิตของเรา พระองค์จะต้องมาก่อนทุกสิ่งในชีวิตของเราเสมอ อย่าปล่อยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาพรากเราจากพระองค์ได้ และหมั่นกระชับความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ด้วยการมาร่วมมิสซาบ่อย ๆ เพื่อรับฟังพระวาจาของพระองค์ และรับศีลมหาสนิทซึ่งเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเรา

พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ด้วยการนอบน้อมเพื่อฟังจนถึงความตายบนไม้กางเขน พระจิตเจ้าได้ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในพระเยซูเจ้าและกับเพื่อนพี่น้อง ขอพระจิตเจ้าได้นำทางชีวิตเรา เพื่อเราจะสามารถปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเกิดผลอย่างอุดม ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในความจริง ความยุติธรรม ความรักและการให้อภัยในชีวิตของเรา



1. ข้าพเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตด้วยความรัก
2. ข้าพเจ้าจะลิดตัวเองจากความเห็นแก่ตัว ความสนุกสนาน และความสะดวกสบายฝ่ายโลก
3. ข้าพเจ้าจะหมั่นสวดภาวนาด้วยความเชื่ออยู่เสมอ

เรื่องของคนทอดไก่



ที่มา.. พาร์เวิร์ทเพล์

มีชายคนหนึ่ง พ่อของเขาเสียชีวิตตอนที่เขายู่ได้เพียงห้าขวบ เขาต้องออกจากโรงเรียนกลางคันขณะอายุ 16 ปี ตอนอายุ 17 ปี เขาแสดงความสามารถพิเศษด้วยการตกงานติดต่อกันถึง 4 ครั้ง เขาแต่งงานตอนอายุ 18 ปี ปีถัดมาเขาได้เป็นพ่อคน แต่ชีวิตคู่ของเขาก็มีความสุขอยู่ได้ไม่นานนัก อายุ 20 ปี ภรรยาของเขาพาลูกสาวหนีไปเพราะทนใช้ชีวิตกับเขาไม่ได้ ช่วงอายุ 18-22 ปี เขาประกอบอาชีพเป็นคนขายตัวรถไฟแล้วก็ล้มเหลว แต่เขาก็ยังต่อสู้กับชีวิตด้วยการหาโอกาสให้ชีวิต แต่ทุกอย่างที่เขาทำก็ไม่่วยล้มเหลวเหมือนเดิม เขาสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพแต่ก็ถูกขับออกมา หันมาสมัครเข้าโรงเรียนกฎหมาย แต่ด้วยความสามารถอันเอกอุ เขาถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี แล้วเขาก็ไปทำงานเป็นพนักงานขายประกัน แนนอนที่สุดเขาล้มเหลวอีกครั้ง

แค่เกริ่นมาข้างต้นก็คงไม่ต้องบอกว่า ชายคนนี้จะทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยสักอย่าง แต่ก็อย่างว่าแหละ คนเราจะไร้มันจะไม่ได้เรื่องไปเสียหมด สิ่งเดียวที่เขาพบว่าเขาทำได้ดี ก็คือการทำอาหาร ดังนั้นเขาจึงไปทำงานเป็นพ่อครัวและคนล้างจานในร้านอาหารแฟล็ก ๆ แห่งหนึ่ง แต่นั่นก็ไม่ใช่ชีวิตที่ทรงคุณค่าอะไรเลยในความคิดของเขา ชีวิตที่ร้านอาหาร เขามีเวลามากมายที่จะนั่งคิดและทำอะไรได้มากพอสมควร แต่เขากลับเลือกใช้เวลานั่งคิดถึงภรรยาและลูกสาวของเขา เขาพยายามติดต่อบริษัทและอ้อนวอนให้เธอกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง แต่ได้รับคำปฏิเสธ เขาเปลี่ยนความคิดใหม่ เขาไม่ต้องการภรรยาอีกต่อไป ขอเพียงแต่ได้ลูกสาวกลับคืนมาก็พอ เพราะเขารักและคิดถึงเธอเหลือเกิน เขาใช้เวลาว่างในร้านอาหารวางแผนในการนำลูกสาวกลับคืนมาสู่อ้อมอกของตน เขาวางแผนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดครบถ้วน ในที่สุดแผนการอันแสนยาวนานก็เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ คุณพ่อวัยรุ่นผู้นำสงสารซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หน้าบ้านหลังเล็ก ๆ ของภรรยาของเขา ฝ้ามองลูกสาวของเขาเล่นอยู่หน้าบ้านและเตรียมพร้อมที่จะลักพาตัวเธอ แล้ววันที่ตั้งใจไว้ก็มาถึง เขาซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้อย่างระมัดระวัง แม้จะรู้สึกกังวล ตื่นเต้น และตระหนกอยู่บ้าง แต่นั่นมีอาภัพเทียบได้กับความรักที่เขาที่มีต่อลูก เขาตัดสินใจที่จะต้องลงมือทำให้สำเร็จ แต่แล้วอนิจจา วันนั้นลูกสาวของเขาไม่ออกมาเล่นหน้าบ้านเลย แม้กระทั้งความพยายามในการก่ออาชญากรรม เขาก็ยังล้มเหลว เขารู้สึกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ต่อโชคชะตา รู้สึกเหมือนคนไม่มีค่า และเหมือนพระเจ้ากำหนดมาแล้วว่า เขาจะต้องอยู่เพียงลำพังไปตลอดชีวิต แต่เหมือนปาฏิหาริย์ ในที่สุดเขาก็สามารถให้นมหน้าภรรยาให้กลับมามีชีวิตด้วยกันได้ พวกเขาทำงานด้วยกันในร้านอาหารแห่งนั้น ทำอาหารและล้างจานอยู่จนกระทั่งเขาเกษียณตอนอายุ 65 ปี

วันแรกของการเกษียณอายุ เขาได้รับเช็คเงินประกันสังคมฉบับแรกเป็นเงิน 105 ดอลลาร์ เช็คดังกล่าวเหมือนเป็นตัวแทนของรัฐที่ฝากมาบอกเขาว่า เขาไม่อาจดูแลตัวเองได้อีกต่อไปแล้ว ทั้งหมดที่เขาทำได้ดีก็คือใช้ชีวิตอยู่จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาล มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขา รู้สึกถูกปฏิเสธ ล้มเหลว เสียกำลังใจ และท้อแท้ ชีวิตของเขาได้รับความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งหลังจาก 65 ปีอันยาวนาน เขาบอกกับตัวเองว่าถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องมีชีวิตอยู่โดยให้รัฐบาลดูแล เขาก็ไม่สมควรจะมีชีวิตอีกต่อไป เขาตัดสินใจ (อีกแล้ว) ว่า "จะฆ่าตัวตาย"

เขาหยิบกระต่ายหนึ่งแฉ่งกับดินสอหนึ่งแท่งนั่งลงใต้ต้นไม้ในส่วนหลังบ้านอย่างสงบ ตั้งใจที่จะเขียนคำสั่งเสียและพินัยกรรม แต่แทนที่จะทำเช่นนั้น กลับเหมือนมีอะไรมาคลอใจ เหมือนเป็นครั้งแรกที่ชีวิตเกิดปัญญา เขาเริ่มต้นเขียนสิ่งที่เขาคควรจะเป็น ชีวิตที่เขาควรจะมี และสิ่งที่เขาปรารถนาในช่วงชีวิตสุดท้ายที่เหลืออยู่ เขาคิดใจมาก เมื่อค้นพบความจริงในชีวิตว่า เขายังไม่เคยทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาสักอย่างเลย !

เขานั่งครุ่นคิดกับตัวเองอย่างจริงจัง มีบางอย่างที่เขาสามารถทำได้ บางอย่างที่เขาสามารถทำไม่ได้ ใช้ ! เขารู้วิธีปรุงอาหาร ชีวิตเกือบทั้งหมดของเขาอยู่ที่หน้าเตาร้อน ๆ มาตลอด เขาตัดสินใจกับตัวเองอีกครั้ง ในที่สุดเขาเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรสักอย่างในชีวิตให้ประสบความสำเร็จ เขาตั้งใจว่าถ้าเขาจะตาย เขาก็อยากตายในแบบที่ได้ลองพยายามเป็นใครสักคน และทำบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าด้วยชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิดของเขา เขาลุกจากเก้าอี้ มุ่งหน้าไปยังธนาคารในเมือง เพื่อขอยืมเงินจำนวน 87 ดอลลาร์จากเช็คประกันสังคมฉบับต่อไปของเขา ด้วยเงิน 87 ดอลลาร์นั้น เขาซื้อกล่องปลาและไก่จำนวนหนึ่ง จากนั้นเขาก็กลับไปที่บ้านและลงมือทอดไก่ที่ซื้อมาด้วยสูตรพิเศษที่เขาได้คิดค้นขึ้นมา ในช่วงหลายปีที่ทำงานที่ร้านกาแฟนั้น เขาเริ่มขายไก่ทอดของเขาตามบ้านต่าง ๆ ในเมืองคอร์บิน รัฐเคนตักกี แล้วคนขายไก่ทอดอายุ 65 ปีคนนั้นก็กลายเป็นผู้พันอาร์แลนด์ แซนเดอร์ส ราชาผู้เป็นที่รักของอาณาจักร Kentucky Fried Chicken หรือที่เรารู้จักกันในนาม KFC นั่นเอง ตอนอายุ 65 ปี เขาเป็นเหมือนอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวที่ยังมีชีวิต แต่ในวัย 85 ปี เขาก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้าน และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีผู้คนให้เกียรติเขาทั่วประเทศ

เรื่องราวชีวิตของผู้พันแซนเดอร์ส เป็นอีกบทหนึ่งของเรื่องราวความสำเร็จที่ได้รับคำยกย่องจากผู้คนทั่วโลก แต่ใครจะรู้บ้างว่าหากได้ต้นไม้นั้นนั้นผู้พันแซนเดอร์สได้ทำตามที่เขาตั้งใจไว้แต่แรก ตำนานไก่ทอดสะท้านโลกก็คงจะไม่มีให้เราได้เห็นกัน จริงอย่างที่เขาว่า *ความสำเร็จกับความล้มเหลวห่างกันเพียงแค่พลิกฝ่ามือ มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะ "สู้ต่อ" หรือ "ยอมแพ้"* สำหรับผู้พันแซนเดอร์ส 65 ปี ของชีวิตที่ล้มเหลว เทียบคุณค่าอะไรไม่ได้เลยกับ 20 ปีแห่งความสำเร็จ แล้วชีวิตของคุณล่ะ ล้มเหลวมากพอหรือยัง ?

๒

คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วย แฉ่งนักบุญคามิลโล

(ซิสเตอร์คามิลเลียน)

ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสปฏิญาณตนครั้งแรกของ

ภคินีคาทารีนา แฉ่งลาบูเร รัชนี กัทธรจาร์ส

ภคินีมารีอา วิลัยวรรณ เห็องทอง

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น.

ณ วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม ฯ บ้านเบธานี



ประกาศ

สรุปข่าว



วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย



ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 มีมิสซาที่ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสซาขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี



ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการนำไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด



ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณอุมาพร โรจนกาญจนานันต์ มอบเงิน 500 บาท เพื่อสมทบทุนสำหรับการทำสีกำแพงรอบบริเวณวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของท่าน



ประกาศศีลสมรส

นายฟรังซิสเซเวียร์ อรรถชัย ทิชาชาติ บุตรของ นายฟรังซิสเซเวียร์ เดชชัย ทิชาชาติ และนางมารีอา อุบลลักษณ์ ดอกไม้แก้ว จะเข้าพิธีสมรสกับ นางสาวลัดดาวัลย์ สิ้นคง ธิดาของ นายจรรย์ และ นางจดวง สิ้นคง (ชาว จ.ราชบุรี) ใน วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. ณ วัดน้อยอาคารเปาโล วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



นางสาวมาร์กาเรตา สิริสุดา บุญพิทักษ์สกุล ธิดาของ นายยอห์น บอสโก ศักดา และ นางเทเรซา ศรีสุดา บุญพิทักษ์สกุล (สมาชิกกลุ่ม 2) จะเข้าพิธีสมรสกับ นายอันตน กฤษณ์ ปัญญาวาริ บุตรของ นายว้าย และนางสมบุรณ์ อานตอน (ชาว จ.นครราชสีมา) ใน วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา 15.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา

นายโยเซฟ เสกสิทธิ์ ศรีสุกร บุตรของ นายชิมอน สุพจน์ และ นางอันนา ตรุณี ศรีสุกร (สมาชิกกลุ่ม 1) จะเข้าพิธีสมรสกับ นางสาวเทเรซา วุฒิปัทม์ ศรีมงคล ธิดาของ นายเปโตร ชรินทร์ และ นางคาทาลินา สังวาลย์ ศรีมงคล (ชาว จ.ราชบุรี) ใน วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระคริสตทฤทัย วัดเพลง

ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่า มีข้อขัดข้องสำหรับคู่สมรสนี้ กรุณาแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยด่วนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรส



ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์



วัน - เวลา	เมษายน - พฤษภาคม 2018 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 29 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ คุณวีระพงษ์ ชมชื่น สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ ยาโกเบ อีวหัง แซ่โจ้ว - อากาธา หมุยเอ็ง แซ่ลี่ - มารีอา ชังสือ แซ่ลัม	คุณพิชชากร วัด น.น.
จันทร์ที่ 30 19.00 น.	น.ปีโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา (เผ่าศีล วัด รั้วพิตชอบ) สุขสำราญสำหรับ คุณแม่สำรวม แสงเทียน สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณสนธิ เพ็ชรกุล อุทิศแด่ ยาโกเบ บุญนิศย์ กล่ำศรี (ครบ 100 วัน)	ช.ส. คุณสนธิ เพ็ชรกุล ภรรยา - ลุก - หลาน
อังคารที่ 1 19.00 น.	น.โยเซฟ กรรมกร (วันแรงงานแห่งชาติ) อุทิศแด่ มารีอา เปียม - เปาโล ผ่องใส ชำนาญฤทธิ์ อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก สมัย กษัตริย์ อุทิศแด่ โยเซฟ สุรศิลป์ สุวดินทร์ภูร	คุณวัชระ ชำนาญฤทธิ์ คุณพัชรภรณ์ ชื่นอารมณ์ คุณทิพย์สุดา สุวรรณนิภะ
พุธที่ 2 19.00 น.	ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์ สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณณัฐดา เหลืองจินดา อุทิศแด่ เมลกีออร์ มนัส ทัพศาสตร์ (ครบ 47 ปี) อุทิศแด่ เทเรซา เกสร ทรัพย์เย็น (ครบ 41 ปี)	คุณแม่ คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์
พฤหัสบดีที่ 3 19.00 น.	ฉลอง น.ฟิลิป และ น.ยากอบ อัครสาวก โมทนาคุณพระเป็นเจ้า อุทิศแด่ โยเซฟ สุพันธ์ เหลืองทอง อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	น.น. คุณภานพ แสงเทียน คุณศิริวิไล สังขวิเชียร
ศุกร์ที่ 4 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา (วันศุกร์ต้นเดือน) สุขสำราญสำหรับผู้สูงอายุ อุทิศแด่ โยเซฟ เกษม - เทเรซา ยูพา ศิริโชติ และปู่ ยา ตาย อุทิศแด่ มารีอา กอแรตตี ศิริพร - ดอมินิก ชาวโอ ณ์ฐวัช ชิดเครือ - มารีอา อมรา อรุณพูลศิลป์	กลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัวศิริโชติ คุณมัญจ์สินี - คุณธันยธรณ์
เสาร์ที่ 5 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณสรารุช แสงเทียน อุทิศแด่ อากาธา ประไพ ศรีสุภใส อุทิศแด่ เลาเรนต์ จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อิกเนส จามรี ระดมกิจ	คุณแม่ แสงเทียน ครอบครัวศรีสุภใส คุณนที ระดมกิจ